

โครงร่างคำเทศนา : พ่อตัวอย่าง 2009

ปฐมกาล.บทที่ 12-22

อ.ธวัช เย็นใจ

คำนำ

มีเรื่องเล่าว่า ครูประจำชั้นเรียกเด็กชายจอดี (ซึ่งมาจากชนบท) ให้ลุกขึ้นและถามถึงความหมายของบิดามารดา แต่จอดีตอบไม่ได้ จึงบอกให้ไปถามพ่อแม่แล้วพ่อก็มาบอกครู ตอนเย็นจอดีถามพ่อว่า “บิดาคืออะไร?” พ่อซึ่งที่ตัวเองและตอบว่า “กูเอง” และเด็กชายถามต่อไปถึงความหมายของมารดา พ่อก็ตอบว่า “ก็แม่มีงิง?”

วันรุ่งขึ้น ครูได้เรียกจอดีไปยืนหน้าชั้นและถามว่า “เฮ้ จอดีตอบมาซิว่าพ่อหมายถึงใคร?” เด็กชายซึ่งที่ตัวเองและตอบว่า “กูเอง” ครูสะอึกหน้าออคดีแต่ก็ยังถามต่อไปว่า “แล้วมารดาล่ะ?” จอดีตอบทันที “ก็แม่มีงิง?”

ในพระคัมภีร์มีคำว่าบิดาปรากฏอยู่ 582 ครั้ง และคำว่าพ่อมีอยู่ 147 ครั้ง ความหมาย “บิดา” แปลว่าพ่อ, หรือคนต้นคิด ส่วนคำว่า “พ่อ” คือผู้ให้กำเนิดร่วมกับแม่, ผู้เป็นหัวหน้า, ผู้ทำกิจการบางอย่าง เช่น พ่อค้า (พ่อแก้วแม่แก้ว-บอกคนใกล้ตายเมื่อพบเหตุร้าย)¹

เราพ่อตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนนี้คนหนึ่ง เดิมเป็นชาวอารัม (หรือซีเรีย) พระเจ้าทรงเรียกให้เขาออกจากเมืองเออร์ แคว้นเมโสโปเตเมีย มาเป็นต้นตระกูลของชาวยิว (อิสราเอล) ชื่อแรกคือ อับราม (Abram) แปลว่า “บิดาผู้ได้รับการยกย่อง” (exalted father) ต่อมาด้วยความเชื่อของเขาทำให้พระเจ้าเปลี่ยนเป็น “อับราฮัม” แปลว่า “บิดาของประชาชาติ” (father of the multitude) นี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อติดตามพระเจ้า

ข้อคิด : ยิ่งเราเป็นคริสเตียนติดตามพระเจ้านานวันเท่าใด ก็ยิ่งเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นเท่านั้น สมัยก่อนมีเพลงหนึ่งที่คนไทยชอบร้องมากที่สุดคือ “สาละวันเตี้ยลง” หรือสาละวันถอยหลัง) เพลงนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน เพราะเราต้องสูงขึ้นและเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

1. พ่อผู้ติดสนิทกับพระเจ้า

1. อับราฮัมติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา

“ต่อมาพระเจ้าทรงลงใจอับราฮัมและตรัสกับท่าน” (22.1) ย้อนกลับไปในตอนต้น ๆ ของปฐมกาลจะพบว่า “พระเจ้าทรงเรียกอับรามตรัสแก่ท่านว่า” (12.1)

2. ติดตามพระเจ้าอย่างไม่ลดละ แม้รู้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหามากมาย

¹ พจนานุกรมฉบับมติชน

อับราฮัมก็เต็มใจ ตั้งใจและพอใจติดตามพระองค์ “ฝ่ายอับราฮัมก็ไปตามพระคำรัสของพระเจ้า (12.4) ถึงแม้ว่าท่านไม่รู้ว่าจะไปทางไหน จะอยู่อย่างไร จะมีกินไหม? มองไม่เห็นอนาคต แต่เชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้ง

อ่าน ฮีบรู. 11.8,17 เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ พระเจ้าจึงนับว่าท่านเป็นคนชอบธรรม

ตัวอย่าง : เพลงที่กลับมาอีกครั้งในช่วงนี้คือ What will be, will be เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งทีถามแม่ของตนเองว่า ในอนาคตจะเป็นอย่างไร แม่ตอบว่า อนาคตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น อะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้น ห้ามไม่ได้ ชีวิตต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรม (ยถากรรม) ว่านั่นเหอะ แต่สำหรับคริสเตียนแล้วไม่ใช่เช่นนั้น เราควรจะต้องเพลงว่า What God wills, will be หมายถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงพระประสงค์ให้เกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตามคำอธิษฐานที่ว่า “ขอให้ไป ตามน้ำพระทัยของพระองค์”

เราจะพบการติดตามพระเจ้าและการสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัมอยู่เรื่อย ๆ กรณี โลกถูกศัตรูจับตัวไป (ปฐมกาล. บทที่ 14) การทำพันธสัญญากันและเข้าสู่พันธ (บท 16-17) การกำเนิดอิสอัคเมื่อพ่อแม่วัยไม่ใกล้ฝั่งแล้ว เพราะอับราฮัมอายุ 100 ปี ส่วนซารายอายุ 90 ปี (บท 18, 21) พระองค์ตรัสว่า “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า”

บทเรียน : ถ้าพระเจ้าช่วยอับราฮัมได้ พระองค์ก็ทรงช่วยพวกเราทุกคนได้เหมือนกัน!

2.สามีผู้เอาใจใส่ภรรยา

เมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ออกจากเมืองเออร์อับราฮัมพาภรรยา(ซาร่าห์)ไปด้วย (12.5) จากเมืองเออร์เข้าไปในแผ่นดินคานาอัน และหลงเข้าไปในอียิปต์ (12.10) และกลับมานครานาอันอีกครั้ง พระคัมภีร์บอกว่า ทั้งสองคนร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน “อับราฮัมมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยฝูงสัตว์และเงินทอง เป็นอันมาก” (3.1-2)

1 เปโตร. 3.6 พระคัมภีร์ใหม่ตอนนี้ได้ยกย่องนางซาร่าห์เป็นภรรยาตัวอย่างว่าเป็น “สตรีผู้ทรงศีล” ในเรื่อง (1) การแต่งกายและความสุภาพนอบน้อม (2) การสงบปากสงบคำ คือพูดน้อย ๆ แต่ประพฤติเยอะ ๆ (3) การเชื่อฟังสามี “ซาร่าห์เชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านาย”

มีเรื่องเล่าว่าชายผู้แต่งงานมา 20 ปี ได้ฟ้องหย่าภรรยาของตน โดยให้เหตุผลต่อศาลว่า “เธอปากจัดและโมโหร้าย! จับอะไรได้จะขว้างใส่ผมทันที” ผู้พิพากษาถามว่า เธอมีพฤติกรรมเช่นนี้ ตั้งแต่ครั้งแต่งงานใหม่ ๆ หรือเปล่า? เขาตอบว่า “ใช่ครับ”

“แล้วทำไมคุณเพิ่งมาฟ้องหย่าตอนนี้ ทำไมจึงทนได้เป็นเวลานานถึง 20 ปี?” ศาลท้วง

“ก็ตอนแรกเธอขว้างไม่แม่นครับ ผมพอจะหลบได้ แต่ตอนนี้เธอขว้างแม่นเป็นจับวางเลย หลบไปทางไหน เธอก็ตักทางได้หมด” โจทก์ตอบ

“??? !!”

ในพระคัมภีร์ 1 เปโตร. 3.7 เปโตรสั่งให้สามีมิคริสเตียนประพฤติต่อภรรยา “ท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกัน จงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในเธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยา เพราะเป็นเพศที่

อ่อนแอกว่า และเพราะท่านทั้งสอง ได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดก เพื่อคำอธิษฐานของท่านจะ ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง”

สิ่งสำคัญสำหรับการครองเรือนคือ “ความเข้าใจซึ่งกันและกัน” (understand)

ตัวอย่าง : เรื่องแรกสามีภรรยาคนหนึ่งจัดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปีที่บ้านอย่างเอิกเกริก หลังจากงานเลิกแล้วทั้งสองรู้สึกเหน็ดเหนื่อย จึงนั่งพักและเอาขนมปังออกมาทาแยมรับประทาน สามีได้แกะถุงและหยิบเอาขนมปังฝานส่งให้แก่ภรรยา ทันใดนั้น ภรรยาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ และระเบิดอารมณ์ออกมาว่า “นี่เป็นเวลาห้าสิบปีแล้วนะที่คุณเอาขนมปังฝานมาให้ฉันกิน ฉันเกลียดขนมปังฝานที่สุดเลย”

“ที่รัก” สามีพูดเบา ๆ “ขนมปังฝานนี่เป็นสิ่งที่ผมโปรดปรานมากที่สุด แต่หลังจากเรา แต่งงานกันแล้วผมยอมเสียสละให้คุณตลอดมา”

ภรรยา “???!!”

3. พ่อที่เอาใจใส่ดูแลลูก

1. พระเจ้าประทานลูกให้แก่ซาร่าห์

“พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนซาร่าห์ตามกำหนด และทรงกระทำแก่ซาร่าห์ดังที่พระองค์สัญญาไว้ ซาร่าห์ก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัม” (21.1-2) ข้อสังเกตพระคัมภีร์ที่บอกว่า “ซาร่าห์มอบลูกนั้นให้อับราฮัม” หมายถึงพ่อมีส่วนรับผิดชอบในชีวิตของลูกในทุกด้าน (มิใช่หาเงินมาให้อย่างเดียว)

2. ตั้งชื่อบุตร

“อับราฮัมตั้งชื่อบุตรชายที่เกิด ผู้ซึ่งซาร่าห์คลอดให้ท่านนั้นว่าอิสอัค” (21.3) ชื่อของชายที่จะสอดคล้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตอนนี้มีหลายชื่อที่คนไม่ยอมตั้ง เพราะไปสอดคล้องกับชื่อของนักการเมืองที่คดโกงคอร์รัปชั่น

3. พ่อสอนลูกในเรื่องของพระเจ้า

“แล้วอับราฮัมทำพิธีสวดให้แก่อิสอัคบุตรชายของตนเมื่ออายุได้แปดวัน ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน” (21.4) พิธีสวดนั้นสำคัญมากสำหรับชาวอิว เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเขาเป็นประชากรของพระเจ้า พระคัมภีร์ใหม่บอกว่า คริสเตียนเป็นผู้ที่เข้าสู่สวดแท้ มิใช่กระทำกับเนื้อหนัง แต่เป็นการกระทำในฝ่ายจิตใจและวิญญาณ (โรม.2.29) คือการกลับใจบังเกิดใหม่ (1 ยอห์น. 1.9, ยอห์น. 1.12, โรม. 10.9-10)

4. พ่อผู้ถวายลูกแด่พระเจ้า

ในพระธรรม ปฐมกาล. 22 พระเจ้าทรงสั่งให้อับราฮัมพาอิสอัคไปถวายเป็นเครื่องบูชาที่บนภูเขาโมริยาห์ อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ เขาตั้งใจที่จะฆ่าอิสอัคจริง ๆ โดยเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้ลูกชายฟื้นขึ้นมาอีก

บทเรียน เราผู้เป็นพ่อจะต้องถวายลูกของเราแด่พระเจ้าโดยไม่มีข้อแม้ นักเทศน์หลายคนสอนและเรียกร้องให้สมาชิกถวายตัวรับใช้พระเจ้า แต่ลูกของตนเองกลับไปทำธุรกิจเฉยเลย (แล้วอย่างนี้ใครจะเชื่อคำพูดของคุณ?)

โรม 12.1-2 เปาโลวิงวอนคริสตียนให้ “ถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์แด่พระเจ้า”

ข้อคิด : คนไทยพูดว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” ฝรั่งว่า Like father like son หมายความว่า พ่อเป็นอย่างไร ลูกก็เป็นอย่างนั้น!

สรุป

สดุดี. 103.13 “บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น” พระเจ้าทรงเป็นพ่อ “ตัวอย่าง” และ “ดีเด่น” แห่งโลกและจักรวาล

อับราฮัมเดินตามแบบอย่างของพระเจ้า เราผู้เป็นพ่อก็ควรเดินตามแบบอย่างของพระองค์เช่นกัน.